

Số: /UBND-NN
V/v nâng cao hiệu quả quản lý,
khai thác sử dụng và phát huy các
nguồn lực của nền kinh tế thuộc
lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Tuần Giáo, ngày tháng năm 2021

Kính gửi:

- Các cơ quan đơn vị: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường, Lao động TB&XH, Nội vụ, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Trung tâm GDTX-GDNN, Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ;
- UBND các xã, thị trấn.

Căn cứ Văn bản số 167/SNN-KHTC ngày 27/01/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên về việc nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

UBND huyện Tuần Giáo có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 152/KH-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác sử dụng và phát huy nguồn lực của nền kinh tế (*có bản sao kèm theo*), trong đó chú trọng mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt là nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn để tham mưu tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch theo chức năng vào chương trình, kế hoạch thực hiện hàng năm và từng giai đoạn của cơ quan, đơn vị mình. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ được giao.

- Quản lý, bố trí, sử dụng nguồn lực nhân lực hiện có của cơ quan, đơn vị hiệu quả; chú trọng công tác đào tạo, tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động để ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị để quản lý, sử dụng, theo dõi, hướng dẫn sử dụng,... hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên về đất đai sản xuất nông, lâm nghiệp, tài nguyên rừng, tài nguyên môi trường trong sản xuất nông, lâm nghiệp, tài nguyên nước cho sản xuất, các công trình nông nghiệp (đường giao thông nội đồng,...), lâm nghiệp (trạm quản lý bảo vệ rừng, chòi canh lửa...), thủy lợi (hồ, đập, kênh, mương,...),...

- Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được giao (chi thường xuyên, chi không thường xuyên, các chương trình, dự án,...) tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo tiến độ giải ngân và đúng quy định.

- Định kỳ trước ngày 5/12 hàng năm tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao về UBND huyện (qua phòng Kế hoạch-Tài chính) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với thực tế, gắn với thị trường và thích nghi với biến đổi khí hậu; tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách về hỗ trợ sản xuất; phối hợp, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông, lâm nghiệp theo cánh đồng lớn gắn với việc dồn điền, đổi thửa; tăng cường ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chế biến sản phẩm. Tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn và kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế, kinh nghiệm vào phát triển các sản phẩm nông, lâm nghiệp của tỉnh, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực, lợi thế của địa phương theo hướng phát triển vùng nguyên liệu tập trung, quy mô lớn có ứng dụng công nghệ cao. Tăng cường nắm bắt, chủ động, tham mưu kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các dự án đang triển khai đầu tư trên địa bàn. Tiếp tục kêu gọi, phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục đầu tư để sớm triển khai dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn.

3. Hạt Kiểm lâm

Tham mưu quản lý, sử dụng bền vững, hiệu quả diện tích rừng tự nhiên, kết hợp hoạt động bảo vệ rừng với xây dựng và thực hiện hiệu quả phương án quản lý rừng bền vững gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái. Quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có và diện tích rừng tăng thêm hàng năm; quản lý, tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch 3 loại rừng; tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, từng bước tiến tới xóa bỏ tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường phát huy hiệu quả chức năng phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái và tính đa dạng sinh học của rừng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng kiểm lâm, đảm bảo khả năng thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, tạo chuyển biến căn bản trong phòng ngừa và đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Tham mưu tiếp tục đẩy mạnh việc xã hội hóa nghề rừng; tổ chức sản xuất lâm nghiệp theo chuỗi giá trị; phối hợp, tổ chức đánh giá các mô hình kinh tế hợp tác trong lâm nghiệp, từ đó đề xuất nhân rộng các mô hình hiệu quả, phù hợp. Tham mưu đề xuất, thực hiện các giải pháp phòng, chống suy thoái rừng; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng theo quy hoạch 3 loại rừng. Nghiên cứu xây dựng, đề xuất các phương án, mô hình sản xuất lâm nghiệp theo hướng phát triển rừng có nhiều tầng tán, đa dạng loài cây trồng lâm nghiệp trên diện tích đất lâm nghiệp bị suy thoái.

Phối hợp với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách của các chủ rừng.

4. Phòng Tài nguyên & Môi trường

Tiếp tục triển khai thực hiện giao rừng và giao đất lâm nghiệp chưa có rừng theo Kế hoạch số 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh.

5. Trung tâm GDTX-GDNN chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và xã hội

Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp; tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn của các xã, thị trấn đảm bảo hiệu quả, từ đó nâng cao trình độ, năng suất lao động nông nghiệp, nông thôn.

6. Phòng Nội vụ

Tham mưu củng cố, sắp xếp tinh gọn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành nông nghiệp huyện phù hợp với chuyên môn, năng lực và điều kiện thực tế. Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành. Tiếp tục tham mưu thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị.

7. Phòng Tài chính-Kế hoạch

Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tham mưu cho UBND huyện tiếp tục chỉ đạo, theo dõi việc quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công của các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn; tăng cường quản lý, hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; tăng cường các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổng hợp, tham mưu báo cáo đánh giá kết quả thực hiện hàng năm, gửi UBND huyện trước ngày 05/12.

8. Ban quản lý rừng phòng hộ

Chủ trì, phối hợp tổ chức quản lý, bảo vệ và sử dụng hiệu quả diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao; tăng cường phối hợp, tổ chức phát triển rừng trên diện tích đất chưa có rừng; chú trọng phát triển lâm sản ngoài gỗ, làm giàu rừng,... để tăng giá trị, cũng như tính đa dạng của rừng.

9. UBND các xã, thị trấn

Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 152/KH-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh, trong đó chú trọng mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt là nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

- Tăng cường phối hợp chỉ đạo quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên về đất đai sản xuất nông, lâm nghiệp, tài nguyên rừng, tài nguyên môi

trường trong sản xuất nông, lâm nghiệp, tài nguyên nước cho sản xuất, các công trình nông nghiệp (đường giao thông nội đồng,...), lâm nghiệp, thủy lợi (hồ, đập, kênh, mương,...),... Thường xuyên theo dõi, tổ chức kiểm tra để đảm bảo các tổ chức, người dân trên địa bàn thực hiện việc sử dụng, sản xuất theo đúng chức năng của các loại đất, loại rừng đã được quy hoạch.

- Tăng cường quản lý, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp từ các chính sách hiện hành; tập trung, ưu tiên nguồn lực cho các dự án liên kết chuỗi bền vững gắn với doanh nghiệp, các sản phẩm thuộc các chuỗi cung ứng nông sản an toàn đã được xác nhận, các sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực, lợi thế của địa phương để mở rộng vùng nguyên liệu, đảm bảo phát triển thành hàng hóa.

- Đẩy mạnh việc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện trên địa bàn, tập trung vào việc phát triển các sản phẩm chủ lực, lợi thế của địa phương gắn với tạo sản phẩm hàng hóa cung ứng ra thị trường đáp ứng yêu cầu về mẫu mã, tiêu chuẩn, chất lượng. Thực hiện dồn điền, đổi thửa ở những khu vực phù hợp để phát triển sản phẩm hàng hóa theo cánh đồng lớn.

- Quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có và diện tích rừng tăng thêm hàng năm; tăng cường chỉ đạo kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện giao rừng và giao đất lâm nghiệp chưa có rừng theo Kế hoạch số 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh; quản lý, tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch 3 loại rừng; tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy rừng, quản lý, bảo vệ rừng gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, tăng tính đa dạng sinh học của rừng và thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đẩy mạnh xã hội hóa nghề rừng; tổ chức sản xuất lâm nghiệp theo chuỗi giá trị; chỉ đạo, tổ chức đánh giá các mô hình kinh tế hợp tác trong lâm nghiệp, từ đó nhân rộng các mô hình hiệu quả, phù hợp.

- Phối hợp triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, gắn đào tạo nghề cho lao động nông thôn với nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, hợp tác xã... từ đó nâng cao trình độ, năng suất lao động nông nghiệp, nông thôn. Chú trọng phát triển ngành nghề nông thôn trên cơ sở bảo tồn và phát huy ngành nghề, làng nghề truyền thống của địa phương để tăng thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Nhận được văn bản này, UBND huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn nghiên cứu, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (B/c);
- TT HĐND - UBND;
- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN